

Trường Mầm Non Sở Dầu

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Bệnh sốt xuất huyết là gì?

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở những nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân gây sốt xuất huyết chủ yếu do virus Dengue lây truyền từ muỗi vằn. Mỗi năm, trên thế giới có hàng triệu ca nhiễm virus Dengue. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể chuyển biến thành sốt xuất huyết Dengue gây chảy máu nghiêm trọng, giảm huyết áp đột ngột và thậm chí là **sốc sốt xuất huyết** và dẫn đến tử vong.

Phòng ngừa và kiểm soát sốt xuất huyết

Nếu biết mình bị sốt xuất huyết, tránh để muỗi đốt thêm trong thời gian mắc bệnh và tuần đầu tiên sau khi khỏi bệnh. Virus có thể di chuyển trong máu vào thời gian này, do đó, bạn có thể truyền virus sang muỗi bị khi đốt. Muỗi mang virus gây bệnh sẽ tiếp tục lây truyền cho người khác

Phòng chống muỗi sinh sản

Không tạo môi trường cho muỗi đẻ trứng và sinh sôi bằng cách phát quang bụi rậm quanh nhà, đập nắp chum vại...

Thả cá bảy màu vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể, giếng, chum, vại...) để diệt loăng quăng, bọ gậy

Thường xuyên rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ hàng tuần

Thu gom và bỏ các vật dụng phế thải trong và xung quanh nhà, như chai lọ, mảnh lu vỡ, vỏ dừa, lốp xe cũ... Lật úp hoặc đậy kín các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến

Bỏ muối hoặc dầu vào bát kê chân chạn/tủ đựng bát (chén), thường xuyên thay nước bình hoa, chậu cây thủy sinh...

Phòng chống muỗi đốt

Mặc quần áo dài tay, màu sáng

Ngủ màn, kể cả ban ngày

Dùng bình xịt diệt muỗi, kem chống muỗi hoặc vợt điện diệt muỗi...

Xin chân trọng cảm ơn!

Trường Mầm Non Sở Dầu

Chung tay đẩy lùi rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường trong trường mầm non

Đề “Nói không với rác thải nhựa” Cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trường Mầm Non Sở Dầu đã được thực hiện và áp dụng một số giải pháp:

+ Lồng ghép các nội dung liên quan đến rác thải nhựa vào kế hoạch giáo dục: Giáo dục trẻ về tác hại của rác thải nhựa và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường ngay từ trong lớp học của mình, biết bỏ rác đúng nơi quy định.

+ Tận dụng các vỏ chai lọ để làm đồ chơi tự tạo.

Tổ chức các lớp học hướng dẫn trẻ làm các con vật, đồ dùng bằng các nguyên vật liệu phế thải đã thu gom được

+ Tổ chức: Thu gom giấy vụn, lọ sữa, bao bì nhựa, các loại chai nhựa, cốc nhựa...Việc thu gom này không những trẻ thực hiện tại trường cùng cô và các bạn mà trẻ có thể cùng bố mẹ thu gom tại nhà.

+ Sáng tác bài thơ câu chuyện về rác thải nhựa để giáo dục trẻ.

+ Tạo trang Fanpage để chia sẻ, gắn kết cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. Tên fanpage để nhớ “ Hành tinh xanh cho bé” mang dấu ấn riêng và mọi người dễ dàng tìm thấy trên trang Facebook.

Xin chân trọng cảm ơn!